



Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã trải qua 19 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc quan trọng ghi lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh trong dòng chảy lịch sử vinh quang và đầy tự hào của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lịch sử ra đời của Đảng bộ tỉnh Thái Bình

Sau khi thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã phân công cán bộ về các tỉnh, thành trong cả nước thành lập cơ sở đảng. Cuối tháng 6/1929, một đồng chí Xứ ủy viên về Thái Bình, đồng chí đã triệu tập hội nghị gồm các đồng chí Ủy viên Ban Tỉnh ủy Thanh niên. Hội nghị đã quyết nghị thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng tỉnh Thái Bình. Ban Tỉnh ủy trước đây đã được cấp trên coi là một tổ chức đảng, được đổi thành Ban Tỉnh ủy của Đảng bộ. Đồng chí Tổng Văn Phổ được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên. Lúc đầu, Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 7 đồng chí, sau đó Xứ ủy chỉ định bổ sung cho Thái Bình 3 đồng chí. Tháng 7/1929, đã thành lập được 6 chi bộ đảng: Chi bộ Thủ Vũ (Thủ Trì - Vũ Tiên), Chi bộ Thần Duyên (Tiền Hưng - Duyên Hà), Chi bộ thị xã Thái Bình, Chi bộ Trình Phố (Kiến Xương), Chi bộ vùng Đa Cao (Đa Cốc - Cao Mai, Kiến Xương) và Chi bộ Tiên Hải. Cho đến cuối năm 1929, đầu năm 1930, các chi bộ đảng

trên địa bàn các huyện trong tỉnh tiếp tục được thành lập. Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 3/2/1930) cùng với Lời kêu gọi của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc như một luồng gió mới thổi bùng ngọn lửa đấu tranh cách mạng trong cả nước. Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã kêu gọi quần chúng nhân dân đứng lên đấu tranh với chính quyền tay sai phong kiến ở các huyện trong tỉnh, tiêu biểu là hai cuộc biểu tình của nông dân huyện Hà - Tiên Hưng ngày 1/5/1930 và nông dân Tiên Hải ngày 14/10/1930. Sau khủng bố trắng của địch thời kỳ 1930 - 1931, nhiều cơ sở cách mạng của Đảng bị phá vỡ, phong trào cách mạng Thái Bình gặp nhiều khó khăn. Từ năm 1931 đến năm 1933 có ba Ban Tỉnh ủy kế tiếp nhau hình thành nhưng đều bị địch bắt. Mặc dù không còn cơ quan lãnh đạo của tỉnh nhưng một số chi bộ ở địa phương vẫn tiếp tục hoạt động để duy trì cơ sở dưới nhiều hình thức. Mùa thu năm 1936, khá đông tư chính trị là

những cán bộ, đảng viên công sản bị địch bắt được "án xá" trở về địa phương tiếp tục hoạt động cách mạng. Các đồng chí đã chấp mỗi lại cơ sở, đường dây liên lạc với cấp trên để nhận sự chỉ đạo và nắm được chủ trương mới. Cuối năm 1936, ở Thái Bình đã hình thành ba nhóm lãnh đạo hoạt động ba vùng: vùng Tiên Hải - Kiến Xương, vùng Vũ Tiên - Thủ Trì, vùng Quỳnh Côi - Phú Dục. Tháng 6/1937, cuộc họp liên tịch gồm ba nhóm lãnh đạo ở ba vùng đã thống nhất lãnh đạo về một mối và bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 9 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Vực làm Bí thư Tỉnh ủy. Đây được coi như một đại hội đại biểu toàn tỉnh, một đại hội thống nhất lực lượng, thống nhất hành động và mở đầu cho một cao trào cách mạng mới, cao trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương. Tháng 6/1940, đồng chí Nguyễn Văn Vực - Bí thư Tỉnh ủy bị địch bắt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nhất trí cử đồng chí Chu Thiện làm Bí thư. (Còn nữa)

Nhiều năm liền đạt tỷ lệ 100% học sinh tham gia BHYT, Trường Tiểu học An Khê (Quỳnh Phụ) luôn phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội huyện tuyên truyền, hướng dẫn chi tiết công tác thu BHYT HSSV, sử dụng hiệu quả kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBD). Cô giáo Phạm Thị Phương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Chúng tôi tổ chức tuyên truyền về BHYT học sinh cho các thầy cô giáo tại các cuộc họp hội đồng của trường, tuyên truyền tới các em học sinh vào các tiết sinh hoạt, chào cờ đầu tuần. Với phụ huynh, chúng tôi tuyên truyền trong các cuộc họp phụ huynh đầu năm học, giúp mọi người nhận thấy lợi ích của việc tham gia BHYT, từ đó tự giác tham gia cho con em mình. Năm học 2019 - 2020, huyện Quỳnh Phụ có 37.551/37.551 HSSV tham gia BHYT, đạt 100%, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu toàn tỉnh trong công tác BHYT HSSV. Cơ cấu tham gia BHYT học sinh ở các cấp học đều tăng so với các năm học trước. Trong năm học vừa qua, Bảo hiểm xã hội huyện đã trích 1.451 tỷ đồng để các trường thực hiện CSSKBD cho HSSV; thực hiện chi trả cho 28.091 lượt HSSV khám chữa bệnh (KCB) nội, ngoại trú tại các cơ sở KCB trong huyện với tổng số tiền trên 4,9 tỷ đồng. Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện trong công tác BHYT nói chung, BHYT học sinh nói riêng.

QUỲNH PHỤ ĐẪM SÁNG PHÁT TRIỂN BHYT HỌC SINH, SINH VIÊN

Những năm qua, tỷ lệ học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) tại huyện Quỳnh Phụ luôn đạt 100%, trở thành điểm sáng của tỉnh trong phát triển BHYT HSSV. Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Phụ đã và đang triển khai nhiều giải pháp để tiếp tục giữ vững kết quả này.



Thực hiện tốt công tác BHYT học sinh giúp các em yên tâm học tập, vui chơi.

Bên cạnh việc huy động sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, nhà trường, Bảo hiểm xã hội huyện còn tăng cường tuyên truyền với nhiều hình thức và nội dung phong phú. Theo đó, Bảo hiểm xã hội huyện phân công các đồng chí Phó Giám đốc và viên chức chuyên quản bám sát và trực tiếp làm việc với trường, tuyên truyền, chỉ đạo sát sao riêng.

chức thu BHYT học sinh đối với từng khối, từng lớp. Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lồng ghép các nội dung tuyên truyền về BHYT trong các giờ sinh hoạt lớp. Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giáo viên đến tận nhà để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, từ đó có giải pháp hỗ trợ kịp thời các em tham gia BHYT. Cùng với

đó, Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường bố trí phòng và dụng cụ y tế thông thường, tổ chức khám sức khỏe cho học sinh ngay từ đầu năm học, khám phát hiện và tư vấn các bệnh cần phải điều trị ở tuyến trên. Việc cấp và quyết toán kinh phí CSSKBD giữa cơ quan BHXH với các trường bảo đảm kịp thời, đúng quy

định, tạo điều kiện giúp HSSV nâng cao thể lực, sức khỏe để học tập tốt hơn. Trong năm học 2019 - 2020, trên địa bàn huyện, nhiều học sinh không may bị ốm đau, bệnh tật phải điều trị tại các cơ sở y tế có chi phí cao đã được quỹ BHYT thanh toán. Điển hình nhất là em Trần Mạnh Nam, học sinh Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Châu bị bệnh nhiễm trùng huyết không xác định, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, được BHYT thanh toán gần 175,2 triệu đồng. Xác định việc thực hiện công tác BHYT HSSV là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, năm học 2020 - 2021, Bảo hiểm xã hội huyện tiếp tục phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tích cực tuyên truyền Luật BHYT để HSSV và các bậc phụ huynh ý thức đầy đủ về trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia BHYT. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác y tế trường học để nâng cao hơn nữa chất lượng CSSKBD cho học sinh. Phối hợp với ngành Y tế tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng KCB BHYT; tổ chức tuyên truyền sâu rộng, hướng dẫn học sinh cách phòng, chống bệnh tật, các tai, tệ nạn xã hội ở lứa tuổi học đường. Tiếp tục nâng cao ý thức của BHYT đúng quy định, an toàn, hiệu quả, bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho HSSV khi KCB, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện và học tập tốt hơn.

THU HOÀI

Nâng cao nhận thức về ATGT cho học sinh

Năm học mới bắt đầu cũng là lúc tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ tái diễn. Hình ảnh các em học sinh không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, lạng lách, đánh võng xuất hiện nhiều trên các tuyến phố. Nhiệm vụ đặt ra là cần nâng cao nhận thức về an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh ngay từ những ngày đầu năm học và thực hiện thường xuyên trong suốt năm học.



Trường Tiểu học và THCS Đông Tân (Đông Hưng) hướng dẫn học sinh đội mũ bảo hiểm đúng quy định.

Ngang nhiên vi phạm

Đầu năm học mới, số lượng học sinh được bố mẹ mua xe điện ngày càng nhiều, nhất là những em mới vào THPT. Theo thống kê, có nhiều trường THPT có đến 80 - 90% học sinh đi xe điện đến trường. Ghi nhận của phóng viên tại công một số trường THPT trên địa bàn thành phố Thái Bình, vào đầu giờ sáng hay giờ tan học, khi học sinh đi qua cổng trường các em đều thực hiện rất nghiêm việc đội mũ bảo hiểm bởi trường nào cũng có lực lượng thanh niên xung kích từ 3 - 5 em để nhắc nhở đoàn viên, thanh niên chấp hành nghiêm quy định về ATGT. Thấy giáo Trần Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh cho biết: Tuyến đường trước cổng chính của trường khá hẹp nhưng nhu cầu đi lại lớn, nhất là vào giờ cao điểm,

bởi vậy trường đã mở thêm cổng phụ ở phía sau trường để học sinh có thể đi và về theo hai lối. Qua quan sát, hầu hết các em đều chấp hành rất nghiêm việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe điện đến trường. Trường hợp nào vi phạm, chúng tôi sẽ nhắc nhở bằng nhiều hình thức như thông qua giáo viên chủ nhiệm hoặc nhắc nhở vào giờ chào cờ hàng tuần. Đây cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá hạnh kiểm học sinh. Trước cổng trường nghiêm là vậy nhưng ra đường các em lại ngang nhiên vi phạm ATGT. Trên các tuyến đường vào giờ cao điểm, tình trạng học sinh vi phạm ATGT diễn ra phổ biến và có chiều hướng gia tăng. Ông Nguyễn Văn Thiệu, đường Lê Quý Đôn (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Vào giờ tan học, nhiều học sinh đi xe điện dàn hàng ba, hàng bốn trên

đường, không đội mũ bảo hiểm. Chưa kể có những cháu đi xe điện mà phóng vù vù như xe máy, lại vượt đèn đỏ khiến những người cao tuổi như tôi không dám đi gần. Cùng quan điểm với ông Thiệu, chị Lê Tuyết Mai, đường Lê Quý Đôn (thành phố Thái Bình) bức xúc: Phần lớn các cháu đều mang mũ bảo hiểm nhưng tôi thấy các cháu không đội, chỉ treo ở xe. Hơn nữa, nhiều cháu phóng xe rất nhanh. Nhiều hôm đường đông, các xe đều đi chậm nhưng có cháu còn vượt qua đầu ô tô để đi trước. Tôi thấy rất nguy hiểm. Tuyên truyền phải đi đội mũ bảo hiểm, xử phạt

Những năm gần đây, ngành Giáo dục rất chú trọng việc tuyên truyền, giáo dục học sinh thực hiện nghiêm các quy định về ATGT. Các giải pháp, cách

làm hay cũng được nhiều trường đưa vào thực hiện, thậm chí là viết sáng kiến kinh nghiệm và dự án sáng tạo khoa học kỹ thuật của học sinh. Thấy giáo Trần Tuấn Anh cho biết thêm: Ngay trong những tuần đầu năm học mới, trường đã phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức giáo dục ATGT cho học sinh trong tiết chào cờ và giáo dục trên lớp. Tranh, ảnh, pa nô, áp phích, video cũng được các thầy cô giáo sử dụng để tuyên truyền đến học sinh. Các em rất hào hứng với các câu hỏi tình huống được thầy cô giáo đưa ra và bàn luận sôi nổi. Hầu hết các em trả lời đúng, cho thấy nhận thức của các em về các quy định ATGT rất tốt. Thế nhưng không phải em nào cũng chấp hành nghiêm khi tham gia giao thông. Cùng quan điểm với thấy giáo Trần Tuấn Anh, nhiều nhà quản lý giáo dục cho rằng việc học sinh vi phạm ATGT không phải là lỗi của riêng nhà trường bởi khi đến cổng trường, phần lớn học sinh đều chấp hành nghiêm. Còn khi học sinh tham gia giao thông trên đường mà vi phạm ATGT, trách nhiệm thuộc về nhiều phía, đó là gia đình, nhà trường, lực lượng chức năng và xã hội. Thực tế cho thấy, khi lực lượng chức năng có đợt tổ chức cao điểm về tháng ATGT, trên tuyến đường có cảnh sát giao thông, phần lớn các em đều tuân thủ quy định về ATGT. Cùng với nhà trường, lực lượng chức năng thì gia đình cũng cần quản lý con em mình chặt chẽ hơn. Tình trạng học sinh đi xe gắn máy đến trường khi chưa đủ tuổi hiện nay đang diễn ra ngày càng phổ biến. Một số hộ dân sinh sống gần trường học sẵn sàng nhận trông xe máy cho các em để các em không bị nhà trường xử phạt. Rõ ràng, để hạn chế tình trạng học sinh vi phạm trật tự ATGT, góp phần bảo đảm ATGT học đường, rất cần có sự chung tay của cả gia đình, nhà trường và xã hội, trong đó, việc giáo dục ý thức cho các em là điều rất quan trọng.

DẶNG ANH

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Ảnh hưởng của hút thuốc lá với phổi

Phổi là một trong những bộ phận bị ảnh hưởng nặng nhất trong quá trình chúng ta hút thuốc. Phổi bị nhiễm các chất độc có trong thuốc lá sẽ khiến cơ thể của người hút trở nên suy nhược và dần dần dẫn đến ung thư phổi. Phổi của những người đã hút thuốc và nghiện hút thuốc sẽ có nhiều điểm khác nhau so với phổi người khỏe mạnh. Bạn đang sở hữu một lá phổi khỏe mạnh vẫn hành đúng chức năng của nó, hãy bảo vệ lá phổi ấy một cách hiệu quả nhất.

Phổi của người hút thuốc lá không được bơm khí căng đầy

Phổi người khỏe mạnh khi được bơm khí sẽ phồng lên và xẹp xuống từ từ để cho phổi có thời gian xử lý oxy cung cấp cho cơ thể. Một lá phổi khỏe mạnh sẽ có tính đàn hồi cao, giúp cơ thể hô hấp tốt. Đối với một lá phổi của người đã hút thuốc thời gian dài, khi được bơm khí phổi chỉ phồng lên được một chút rồi xẹp xuống ngay vì đã mất đi tính đàn hồi vốn có của nó. Bởi vì lá phổi mắc chứng tắc nghẽn mạn tính (COPD), hệ số đàn hồi không còn nên đó là lý do người hút thuốc lâu năm sẽ hay cảm thấy khó thở. Khi khí không được bơm đầy lên phổi, phổi không thể thực hiện đúng chức năng hô hấp của mình gây ra các bệnh đường hô hấp cũng như ung thư phổi.

Màu phổi thay đổi sang đen do chứa nhiều chất độc

Phổi người khỏe mạnh có màu trắng hồng, đường mao mạch rõ, còn phổi của những người hút thuốc không còn được màu nguyên thủy như vậy mà sẽ chuyển sang màu đen. Phổi không khỏe mạnh

do hút thuốc bị giảm diện tích bề mặt và giảm mạng mao mạch, điều này có nghĩa là các dòng máu lưu thông qua phổi bị giảm mạnh. Hút thuốc cũng gây ra hiện tượng gọi là tăng tính đáp ứng đường thở. Do các chất độc hại trong khói thuốc, đường thở bị co thắt. Trong quá trình dẫn khí để thực hiện quá trình hô hấp, các chất độc trong thuốc bị phổi giữ lại. Sau quá trình lâu dài, lượng chất độc quá nhiều gây ra thay đổi màu sắc của phổi, gây hiện tượng màu phổi sang màu đen. Khi phổi của bạn đã bắt đầu chuyển màu vì thuốc lá, bạn nên hiểu rằng các chức năng của phổi đã suy giảm đi rất nhiều. Lượng độc tố có trong nó cao so với hàm lượng cơ thể cho phép, bạn nên tìm cách thải độc phổi ngay lập tức, trước khi quá muộn.

Những lợi ích của việc cai thuốc đối với phổi

Để cơ thể khỏe mạnh nên bỏ thuốc lá ngay bây giờ để có thể tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh, trường thọ. Dưới đây là những lợi ích của việc cai thuốc đối với phổi: - Trong 3 ngày sau khi cai thuốc lá, phổi của bạn sẽ bắt đầu quá trình phục hồi. Ông phế quản của bạn sẽ dần dần thư giãn, các viêm nhiễm ở đường dẫn khí giảm thiểu dần. Bạn sẽ có thể thở dễ dàng hơn rất nhiều so với khi bạn đang hút thuốc, phổi của bạn sẽ hoạt động tốt. Bạn sẽ cảm thấy tuyệt vời khi cơ thể dần dần ra khỏi cơn nghiện. Có thể nghiện thuốc lá là một vòng tròn lẩn quẩn nhưng chiến thắng cơn nghiện mang lại sự tự tin tuyệt vời.

Cơ thể suy yếu - hệ miễn dịch suy giảm hoàn toàn

Những người hút thuốc lâu năm sẽ có rất nhiều dấu hiệu bệnh tật. Bởi khi khói thuốc phá hủy tuyến tiết nhầy làm giảm khả năng phòng thủ. Hậu quả là các chất nhầy bị giữ lại cộng dồn với các chất độc cản trở sự lưu thông trao đổi khí. Những

thay đổi của cấu trúc phổi làm giảm khả năng lấy oxy cho hô hấp, dẫn đến khó thở thường xuyên. Không những thế người hút thuốc còn tạo ra nhiều đờm hơn so với người bình thường. Tất cả làm suy giảm chức năng phổi dẫn đến suy giảm khả năng hô hấp và cuối cùng khiến cơ thể suy yếu và suy giảm hệ miễn dịch.

Những lợi ích của việc cai thuốc đối với phổi

Để cơ thể khỏe mạnh nên bỏ thuốc lá ngay bây giờ để có thể tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh, trường thọ. Dưới đây là những lợi ích của việc cai thuốc đối với phổi: - Trong 3 ngày sau khi cai thuốc lá, phổi của bạn sẽ bắt đầu quá trình phục hồi. Ông phế quản của bạn sẽ dần dần thư giãn, các viêm nhiễm ở đường dẫn khí giảm thiểu dần. Bạn sẽ có thể thở dễ dàng hơn rất nhiều so với khi bạn đang hút thuốc, phổi của bạn sẽ hoạt động tốt. Bạn sẽ cảm thấy tuyệt vời khi cơ thể dần dần ra khỏi cơn nghiện. Có thể nghiện thuốc lá là một vòng tròn lẩn quẩn nhưng chiến thắng cơn nghiện mang lại sự tự tin tuyệt vời.

Những lợi ích của việc cai thuốc đối với phổi

Sau vài tuần năng lực của phổi dần dần lấy lại 20%, bạn sẽ cảm thấy dễ dàng hơn khi thực hiện các hoạt động thể chất. Những người đang nghiện thuốc lá thường cảm thấy mệt mỏi sau khi leo vài bậc cầu thang nhưng sau khi cai thuốc lá thành công, các hoạt động này trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. - Sau 1 năm hệ thống lông mao trong phổi của bạn dần tái phát triển trở lại, các chức năng của các lông mao này là để bảo vệ phổi khỏi các chất lạ. Khi hệ thống lông mao phát triển khỏe mạnh, cơ thể của bạn sẽ được bảo vệ khỏi một số bệnh nhiễm trùng nhất định. Bạn sẽ bắt đầu ngửi thấy mùi tốt hơn, mũi của bạn sẽ bắt đầu trở bình thường. - Sau 5 năm, nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi giảm đáng kể, các tế bào bị ảnh hưởng sẽ được loại bỏ và các tế bào khỏe mạnh phát triển thay thế vị trí của chúng. Đây là một quá trình rất quan trọng trong việc làm giảm nguy cơ bị ung thư. Hãy chăm chỉ tập thể dục và tiêu thụ thực phẩm lành mạnh.

HOÀNG THỊA (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

